



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 29 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ดัชนีรายได้เกษตรกรยังทรงตัว จับตา'อ้อย-ยาง-ปาล์ม'ราคาลด	แนวหน้า
2. สศก.เร่งเครื่องจัดทำBig Data แชร้ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล	สยามรัฐ
3. ภาพข่าว: ป้องกัน	แนวหน้า
4. จับคู่ผู้ประกอบการ-นาแปลงใหญ่	แนวหน้า
5. ลุยตรวจ400ตลาดหลังพบสารเร่งเนื้อแดง 98%	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: บริหารจัดการน้ำ	แนวหน้า
7. 'Great Food Good Run 2018' วิ่งปลอดภัยกินอาหารปลอดสารไร้โรค	คม ชัด ลึก
8. เมืองกรุงเก่าแนะเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิต	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: สपोर्टสแควร์	ข่าวสด
10. อุ้มชวานาหลุดพ้นยากจน	ไทยรัฐ
11. เกษตรฯปลื้มเกษตรกรร่วมโครงการปลูกข้าวโพดฯเกือบทะลุล้านไร่...	สยามรัฐ
12. คอลัมน์: นอกหน้าต่าง: 'สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน'ทำให้'อุตสาหกรรมเนื้อหมู'...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ดัชนีรายได้เกษตรกรยังทรงตัว จับตา'อ้อย-ยาง-ปาล์ม'ราคาลด

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 13701 หน้า : 8(ล่างซ้าย)

ดัชนีรายได้เกษตรกรยังทรงตัว จับตา'อ้อย-ยาง-ปาล์ม'ราคาลด

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วิตจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกันยายน 2561 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ร้อยละ 4.04 โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนกันยายน 2561 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ร้อยละ 6.00 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการใช้บริโภคและอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ลองกอง เงาะ ราคาลดลงเนื่องจากเป็นผลผลิตจากภาคใต้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมากส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัว ใ้เนื้อ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริโภคชะลอตัว

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแป้งมัน และลานมันสำปะหลัง ลำไย ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

ลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอความต้องการ และ สุกร ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับผลผลิตเนื้อสุกรลดลงจากนโยบายควบคุมการผลิตเนื้อสุกรที่เริ่มได้ผล

หากมองแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนตุลาคม 2561 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 0.19 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.78 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดขาว ยางพารา เงาะ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และใ้เนื้อ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 1.56 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว สุกรใ้เนื้อ และ กุ้งขาวแวนนาไม

อย่างไรก็ตาม เดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว เนื่องจากดัชนีราคาคาดว่าจะทรงตัวต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไข่ไก่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : สศก.เร่งเครื่องจัดทำBig Data แชร้ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 23874 หน้า : 8(ล่างขวา)

สศก.เร่งเครื่องจัดทำBig Data แชร้ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล

สศก.: นางสาวจริยา สุทธิ

ไชยา เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการเชื่อมโยง Big Data

กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ

อยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์

รวมทั้งได้มีการหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยงกับภาคการตลาดจะช่วยให้

สามารถทราบปริมาณผลผลิตช่วงเวลา แหล่งผลิตที่สำคัญ

ตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อใช้บริหารจัดการการจำหน่าย

การกระจายสินค้ากำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

กระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร

กลาง (Farmer ONE)” ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีและด้านสารสนเทศ

พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

รวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ โดยใช้

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการเชื่อมโยงข้อมูล

เช่น ทะเบียนเกษตรกร ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

(เนคเทค) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลการ

บูรณาการฐานข้อมูลและระบบการตรวจสอบถูกต้อง

เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สำหรับบุคคลที่ต้องการสอบถามข้อมูลการให้บริการของ

Farmer ONE เช่น จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

ในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาค หรือระดับจังหวัด

เป็นต้น สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจ

เกษตร โทร. 0-2940-6640 หรือ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2940-7038 ในวันและเวลาราชการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 29 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13701

Col.Inch: 14.45

Ad Value: 13,005

ภาพขาว: ป้องกัน

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 39,015

Clip: Black/White



ป้องกัน : นายกฤษฎา บุญราช รวบรวมเกษตรและสหกรณ์ หรือร่วมกับ 4 สมาคม
ผู้ประกอบการมันสำปะหลัง เพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่
เสี่ยง ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

จับคู่ผู้ประกอบการ-นาแปลงใหญ่

● เชื่อมโยงตลาดข้าว 'GAP' ปีการผลิต 61/62

นายเกษมพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารจัดการข้าวของประเทศมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องผลผลิตข้าวมากกว่าปริมาณความต้องการของตลาด อีกทั้งชนิดข้าวที่ชาวนาปลูกไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ชาวนาไม่มีแรงจูงใจปรับปรุงคุณภาพข้าว เนื่องจากราคาข้าวคุณภาพกับราคาข้าวทั่วไปไม่แตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทาน ที่สำคัญยังมีการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สร้างแรงจูงใจการผลิตข้าวคุณภาพที่มีตลาดรองรับแน่นอน และจำหน่ายได้ราคาที่สูงกว่าข้าวทั่วไปตามคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

กรมการข้าวมีบทบาทหลักในการส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ และพัฒนาชาวนาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม สะดวกต่อการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตข้าวตามหลักทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนาแปลงใหญ่ พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงการตลาดข้าว GAP โดยปีการผลิต 2561/62 มีเป้าหมายจับคู่ธุรกิจทำ MOU ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และข้าวอินทรีย์ จำนวน 850 ฉบับ

“การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว สิ่งให้เห็นชัดเจนคือ ชาวนามีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน และผลิตข้าวโดยใช้ตลาดนำการผลิตทำให้ราคาข้าวในท้องตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งยังทำให้ข้าวไทยเป็น

ที่ต้องการของตลาดโลก สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะตัวเกษตรกรเองก็มีการรวมกลุ่มกันทำนาแปลงใหญ่ ผลิตข้าวมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอินทรีย์ บางส่วนก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นเพื่อสร้างรายได้ทดแทน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเข้มแข็งและความสำเร็จในการแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” นายเกษมพงษ์ กล่าว

ลุยตรวจ400ตลาดหลังพบสารเร่งเนื้อแดง 98%

นายทวิศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร รมรงค์เนื้อสัตว์ปลอดภัย 100% โดยจะดำเนินการตรวจรับรองเนื้อสัตว์ปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ สัปดาห์นี้ สำนักอนามัยโดยสำนักงานสัตวแพทย์และสาธารณสุข และสำนักงานสุขาภิบาลอาหาร จะร่วมกันออกตรวจในแหล่งจำหน่าย โดยส่งหนังสือแจ้งตลาดกว่า 400 แห่ง ใน 50 เขต ขอความร่วมมือในการตรวจสอบร้านจำหน่ายภายในตลาดไม่ให้เนื้อสัตว์มีสารปนเปื้อน สารเร่งเนื้อแดง หากตรวจพบจะออกหนังสือเตือนผู้จำหน่ายและเจ้าของตลาด มีความผิดและโทษตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พร้อมกันนี้จะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามย้อนไปแหล่งต้นทางการผลิตเนื้อสัตว์ถึงฟาร์มเลี้ยง ให้เนื้อสัตว์ที่ส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ มีความปลอดภัย เพื่อประกาศว่าเนื้อสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นเนื้อสัตว์ปลอดภัย 100%

ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานครขณะนี้ได้เปิดทดลองระบบเดินเครื่องสายการผลิตเนื้อโคแล้ว โดยโคที่ส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ของกรุงเทพมหานครมีสัตวแพทย์ดูแลทุกขั้นตอน เนื้อที่ออกมา สะอาด ไม่มีสาร

ปนเปื้อน สารเร่งเนื้อแดง คุณภาพผ่านเกณฑ์ส่งออกได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบผลิตภัณฑ์ จะมีวางจำหน่ายปลายปีนี้ ซึ่งจะประทับตรากรุงเทพมหานครคู่กับตราบริษัทผู้รับสิทธิ์ดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ประชาชนมั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัย 100%

“เราจะรมรงค์จริงจัง การที่จะประกาศว่ากรุงเทพฯเนื้อสัตว์ปลอดภัย 100% เราจะตรวจ จับ-ปรับจริง ยึดตามพ.ร.บ.สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ไม่มีสารปนเปื้อน โรงฆ่าสัตว์กทม. เริ่มเดินเครื่องแล้ว เป็นความภูมิใจของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัย 100% ในราคาที่ไม่แพง นอกจากนี้จะดูไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หรือในการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ ในอนาคตประชาชนจะได้บริโภคเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์กรุงเทพมหานคร คุณภาพเทียบเท่าเนื้อต่างประเทศ ในราคาที่จับต้องได้” รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

ทั้งนี้ รายงานจากการตรวจสอบเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ พบกว่า 98% มีสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เนื้อสัตว์มีความปลอดภัย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม
วันที่: จันทร์ 29 ตุลาคม 2561
ปีที่: 39 ฉบับที่: 13701
Col.Inch: 22.20 Ad Value: 19,980
ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: บริหารจัดการน้ำ

หน้า: 4(ขวา)
PRValue (x3): 59,940

Clip: Black/White

บุคคล แนวหน้า



บริหารจัดการน้ำ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองปช.กก.ทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ เปิดงานวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ครบรอบ 1 ปี โดยมี
พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผช.รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พล.อ.เอกนิษฐ์ หมั่นสวัสดิ์
และ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช.ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

'Great Food Good Run 2018' วิ่งปลอดภัยกินอาหารปลอดภัยไร้โรค

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จับมือร่วมกันส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย ในโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย "Great Food Good Run 2018" ในวันที่ 22-23 ธันวาคม ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน สสส.กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ "การวิ่ง" เป็นกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรค NCDs หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้

ถึง 11,129 ราย

ต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

"ที่ผ่านมาการทำงานด้านการป้องกันโรค NCDs ทั้งในเชิงนโยบาย การรณรงค์สร้างความตระหนักและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยองค์การอนามัยโลกยกให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลกร่วมกับ ฟินแลนด์ และนอร์เวย์"

"อย่างไรก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และภาคีที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงนำมาสู่การลงนาม



(NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจกว่า 14 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี สาเหตุสำคัญเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด สสส.จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อรวมพลังรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการออกกำลังกายและการเลือกบริโภคอาหารที่ดี ด้วยสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และบริโภคอาหารปลอดภัย Great Food Good Run ที่จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/กีฬา

วันที่: จันทร์ 29 ตุลาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6153

Col.Inch: 77.58

Ad Value: 104,733

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 314,199

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: 'Great Food Good Run 2018' รุ่งปลอดภัยกินอาหารปลอดภัยไร้โรค



สำหรับงานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 จะจัดขึ้นวันที่ 22-23 ธันวาคม ณ สนามศุภชลาศัย โดยในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม จะมีกิจกรรมจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรนวัตกรรมจำนวน 50 บูธ

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม งานเดิน-วิ่ง Great Food Good Run ซึ่งด้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 10 กม. 5 กม. และ 3กม. นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึก และถุงผ้า "Great Food Good Run"

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ทาง www.thaijogging.org หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Great Food Good Run รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา 12 แห่ง ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่มาจากการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์

แข็งแรงทั้งกายใจไปด้วยกัน

เมืองกรุงเก่าแนะเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดินให้พี่น้องเกษตรกร โดยมีนางสาวกรรณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มเกษตรกร จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม ที่ศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ด.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายนิวัฒน์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอลาดบัวหลวง ที่ได้รับจัดสรรที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. และเข้าทำประโยชน์ในที่ดินสูงสุด ซึ่งจะมีเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินจาก ส.ป.ก. เป็นสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าซื้อ หรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว และสามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในที่ดินไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน ดังนั้น จึงขอให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่พร้อมหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาที่ดินของตนเอง และคอยขอให้ความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา

ด้าน นางสาวกรรณา นิยมไทย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ส.ป.ก. ได้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรทั้งหมด 8 อำเภอ จาก 16 อำเภอ รวมทั้งสิ้นกว่า 3 แสนไร่ มีเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เกือบ 3 หมื่นไร่ รวม 2,853 ราย และอำเภอลาดบัวหลวง มีพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ดังนั้น โครงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญให้กับเกษตรกรได้รับทราบ ล่าสุด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เกือบหมื่นราย เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปจะมีพี่น้องเกษตรกรอีก 8 อำเภอ เข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/กีฬา
วันที่: จันทร์ 29 ตุลาคม 2561
ปีที่: 28 **ฉบับที่:** 10197
Col.Inch: 23.65 **Ad Value:** 39,022.50
คอลัมน์: สपोर्टสแควร์

หน้า: 9(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 117,067.50 **Clip:** Full Color



ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ ผู้โชคดีทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ข่าวสด เอเชียเกมส์ 2018” ที่เพิ่งทยอยมารับรางวัลไปอย่างเป็นทางการ พร้อมขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องมานานถึง 28 ปี...● และถือเป็นข่าวเศร้าของโลกอย่างที่สุด สำหรับโศกนาฏกรรมจากอุบัติเหตุ ฮ.ตก จนทำให้ “เจ้าตัวเธเตอร์” วิชัย ศรีวัฒนประภา ถึงแก่ชีวิต ที่สนามคิง เพาเวอร์ หลังชมเกมแข่งขันทีมของตนเองในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ...● **สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง** เดินทางไปป้องกันแชมป์โลก กลอรี่ คิกบ็อกซิ่ง ถึงนิวยอร์ก เพื่อบอกให้โลกรู้ว่า มวยไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพียงใด ติดตามชมถ่ายทอดสดการชกแต่เช้าตรู่ เสาร์ที่ 3 พ.ย. เวลา 07.00 น. ทางช่องทรู สปอร์ต 3 HD...● **เดินวิ่งเพื่อ “Great Food Good Run 2018”** จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรม

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 22-23 ธ.ค.61 ที่สนามศุภชลาศัย...● **“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี** นายกสมมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เดินทางส่งคณะจักรยานทีมชาติไทย นำโดย **จาย อังค์สุธาสาวิทย์** เจ้าของเหรียญทอง อชก.18, **วรยุทธ ละเอียด** และ **จตุรงค์ นินันติ, นาทาธิ ปัญญาวัน**

และ **สุรติติยา บุปผา** ไปเก็บตัวศูนย์ฝึกนักกีฬาทุนของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ที่เมืองเอเกิล สวิตเซอร์แลนด์ 2 เดือนเต็ม เล็งเห็นถึงความเอาใจใส่ของนายกสมมาคม ที่มีต่อลูกน้องทุกระดับชั้น พลอยให้ปลื้มใจแทน...● **“พีแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น** แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย พร้อม **“เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ** เหรียญทองเทควันโดเอเชียเกมส์ ล่าสุด จับมือผู้บริหารเสียง เพ็ญ วิดีพ ครีမ် ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ **“SIANG PURE RELIEF CREAM THE SERIES 2018-2019”** ชวนนักวิ่งไปปักหมุดวิ่งในเส้นทางที่สวยงามที่สุด 5 จังหวัดทั่วไทย แถลงข่าว เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน A วันพฤหัสบดี 8 พ.ย.61 เริ่มเวลา 16.00 น....●

สอดสร้อย สาวสังเวียน

● “บิกกี้” คุ้มสุดคุ้ม พ.ร.บ.ข้าวก่อนเลือกตั้ง

อุ้มชวานาหลุดพ้นยากจน

นายกรัฐมนตรีสั่ง “วิษณุ เครืองาม” นั่งหัวโต๊ะเรียก เกษตร-พาณิชย์ หรือ พ.ร.บ.ข้าว ต้นเดือน พ.ย.นี้ หวั่นเกิด ข้อขัดข้องเรื่องกฎหมาย หวังอุ้มชวานาที่นับวันสูงวัยมากขึ้น แต่ยังคงยากจน ด้านเกษตรเกาะปลูกข้าวรอบสอง 11.36 ล้านไร่ ผลผลิต 7.56 ล้านตัน ขณะที่ยอดส่งออกข้าวปีหน้าเหลือแค่ 10 ล้านตัน

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกรัฐมนตรี หรือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ... (พ.ร.บ.ข้าว) ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอ โดยให้เหตุผลว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลก หรือมีมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาท ต่อปี แต่ชวานาประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 16-20 ล้านคน มีแนวโน้มเป็นชวานาสูงวัย และยังมีสถานะยากจน

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ข้าว จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อดูแลกระบวนการผลิต อาทิ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 พ.ร.บ. ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ พ.ศ.2509 พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ศ.2507 พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เป็นต้น

“ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ที่ สนช.เสนอ ต้องมีการขึ้นทะเบียนตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งออกข้าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายเข้าไปร่วมดู เพราะเป็นห่วงเรื่องของการทับซ้อน พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง ดังนั้นต้นเดือน พ.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ต้องร่วมประชุมในเรื่องของความทับซ้อนกฎหมายกับรองนายกรัฐมนตรี”

ขณะที่ผู้ที่กระทำผิดจะมีบทลงโทษตาม พ.ร.บ.ข้าวอาทิ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมาย เสื่อมคุณภาพ ปลอมปน ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ผู้ใดโฆษณาคุณภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์

อันเป็นเท็จ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ข้าวที่ร่างมาโดย สนช.มีผลกระทบต่อหลายฝ่าย ตั้งแต่กระทรวง เกษตรฯ ชวานา ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เครือข่าย ชวานา โรงสีข้าว ผู้รับซื้อข้าวเปลือก ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและผู้รับจ้างทำนา แต่จะส่งผลดี ต่อเครือข่ายชวานา ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ หรือเป็นหนึ่งเดียวกันมีอำนาจในการต่อรองและเข้าถึงสิทธิในการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

นายลักษณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 11.36 ล้านไร่ ผลผลิต 7.56 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นการปลูกข้าวในเขตชลประทาน 8.03 ล้านไร่และนอกชลประทาน 3.33 ล้านไร่

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปี 62 คาดว่าปริมาณการส่งออกจะลดลงเหลือ 10 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 61 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11 ล้านตัน และต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (ยูเอสดีเอ) คาดการณ์ว่าไทยจะส่งออกได้ 11 ล้านตัน ซึ่งปริมาณการส่งออกดังกล่าวทำให้ไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 12 ล้านตันใกล้เคียงกับปี 61

“ประเทศที่คาดว่าจะลดการนำเข้าข้าวลง เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่คาดว่าจะนำเข้าไม่ถึง 1 ล้านตัน เพราะปีนี้ได้นำเข้าไปแล้วกว่า 1.5 ล้านตัน ทำให้การส่งออกข้าวในปีหน้าของไทยจะชะลอตัวกว่าปี 61”

เกษตรกรปลื้มเกษตรกรร่วมโครงการปลูกข้าวโพดฯเกือบทะลุล้านไร่ ชาวนาปรับผืนนาปลูกข้าวโพด

ร.มว.เกษตรและสหกรณ์ ปลื้ม
กระแสชาวนาแห่ปรับเปลี่ยนปลูกข้าวโพด
เล็กทำนาปรังรอบสอง ใกล้ทะลุ 1 ล้านไร่
เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติขยายจังหวัด
หลังเกษตรกรสมัครเข้าโครงการปลูกข้าว
โพดหลังนาเกินพื้นที่ 33 จังหวัด ย้ำผู้
บริหารระดับสูง ห้ามมีผลประโยชน์ ช่วง
ใกล้เลือกตั้งจะโดนจับผิดใจมามาก

กษ. : นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า ล่าสุดมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วม
โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำ
นามี 107,911 รายแล้ว หยอดทำนาปรังรอบ
สอง,สาม รวมพื้นที่ 939,791 ไร่ ซึ่งขณะ
นี้มีเกษตรกรในหลายจังหวัดนอกเหนือพื้นที่
เป้าหมายที่เดิมกำหนดไว้ 33 จังหวัด แจง
ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาว่า ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการนี้เนื่องจากรัฐสนับสนุนทั้งการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การดูแลตั้ง
แต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมีประกันภัยกรณีเกิด
ภัยพิบัติ ที่สำคัญคือ มีบริษัทผลิตอาหาร
สัตว์อย่างน้อย 13 แห่งที่พร้อมรับซื้อผล
ผลิตทั้งหมดถึงพื้นที่ จึงสั่งการให้กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
พัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ร่วมกับธนา
คารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เร่งไปตรวจสอบความเหมาะสม
ของสภาพดินว่าเหมาะสมหรือไม่และต้อง
มีน้ำให้เกษตรกรตลอดระยะเวลาเพาะปลูก
4 เดือน จังหวัดที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มแล้ว
ได้แก่ เชียงใหม่ เลย ยโสธร อำนาจเจริญ
มุกดาหาร เป็นต้น ซึ่งหากพื้นที่ที่เหมาะสม
จะปลูกมีมาก สามารถรวบรวมผลผลิตได้
ในปริมาณสูง คุ่มค่าต่อการเข้าไปดำเนิน
โครงการ จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ขยายจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า ทางสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์และสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ได้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ
เข้าไปสร้างการรับรู้ถึงการสนับสนุนของ
ภาครัฐและประกันราคาข้าวโพดทำให้เกษตรกร
มีความมั่นใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้นคาด
ว่า เมื่อปิดรับสมัครในวันที่ 15 พฤศจิกายน
จะมีเกษตรกรร่วมโครงการรวมพื้นที่ประ
มาณ 1.2-1.5 ล้านไร่ ทั้งนี้แม้ไม่ถึงเป้าหมาย
2 ล้านไร่ก็ไม่ถือว่าล้มเหลวเนื่องจากเป็น
โครงการนำร่องที่จัดทำโดยมีตลาด
รองรับแน่นอน ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นส่วน
งบประมาณที่ได้รับ 461 ล้านบาทสำหรับพื้นที่
2 ล้านไร่ หากร่วมโครงการน้อยกว่าที่กำหนด
ไว้ เงินส่วนที่เหลือคืนรัฐบาลไป

“สำหรับการกำหนดจุดรับซื้อนั้น ทาง
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์จะแจ้งกลับมายัง
กระทรวงเกษตรฯ ว่าบริษัทใดจะรับผิดชอบ
รับซื้อที่จังหวัดไหน ส่วนการกำหนดจุดรับ
ซื้อที่แน่นอนจะแจ้งประมาณสิ้นเดือน
แต่ละอำเภอจะมีจุดรับซื้ออย่างน้อย 1 แห่ง
หากอำเภอนั้นมีพื้นที่ปลูกมากก็จะมีจุดรับ
ซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนการกำหนดจุดรับซื้อที่
แน่นอนจะประกาศได้ประมาณสิ้นเดือน
นี้”

นายเกษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 22
ต.ค.61 ที่ผ่านมา ได้กำชับอธิบดีทุกกรมว่า
ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งการทำงานของกระทรวง
เกษตรฯ จะถูกจับผิดและนำไปโจมตีมากขึ้น
ดังนั้นขอให้ข้าราชการทุกคนตั้งใจทำงาน
ยึดหลักการในการทำงานห้ามมีผลประโยชน์

จะสามารถทำงานเพื่อเกษตรกรมีความเป็น
อยู่ดีขึ้นได้จริง แต่ถ้ามีผลประโยชน์แม้จะ
รอดพ้นจากขั้นตอนกฎหมาย แต่ตัวเองก็รู้
ว่าทำอะไรไว้บ้างและจะไม่สบายใจไปตลอด
ชีวิต

นอกจากนี้ขอให้ช่วยกันคิดหาพืชตัว
อื่น หรือปลูกลำไย ที่มีตลาดแน่นอน มาให้
เกษตรกรปลูกทำเกษตรเพื่อมีรายได้ดี ไม่
เสี่ยงขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา โดยประสาน
กับเอกชน มาเป็นพลังช่วยกันขับเคลื่อนใน
แนวทางประชารัฐ ตัวครูแบบโมเดลจาก
โครงการปลูกข้าวโพดหลังนา ซึ่งต้องมีการ
พัฒนาส่งเสริมในเชิงพื้นที่เช่นในจังหวัด
พื้นที่สูง 3-4 จังหวัด เชียงราย แม่ฮ่องสอน
เลยและน่าน ให้หาพืชเมืองหนาวไป
พัฒนาอาชีพเกษตรกร เช่น กาแฟ แมค
คาเดเมียม ทั้งนี้องค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆ
ของกระทรวงฯ จะต้องมาพัฒนาเกษตรกร
กระจายผลผลิต หาดตลาด บ่อนภาคอุตสาหกรรม
ทยอยออกจากโครงการของกระทรวง
ทุกโครงการคู่ขนานไปพร้อมๆ กันอย่างครบ
วงจร



นอกหน้าต่าง

'สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน' ทำให้ 'อุตสาหกรรมเนื้อหมู' เจอกระสุน-สะเก็ดลูกหลงกันทั่วโลก

เคน มาซฮอฟฟ์ ประธานของบริษัทผู้ผลิตเนื้อหมูซึ่งยังคงเป็นกิจการของครอบครัว รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เผื่อมองผลกำไรตกชวบลงมาเรื่อยๆ ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนเพิ่มความดุเดือดรุนแรงขึ้นทุกที

บริษัทของเขาที่ชื่อ เดอะ มาซฮอฟฟ์ส ได้ระงับโครงการที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 30 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯไปแล้ว และคงต้องโยกย้ายการดำเนินงานบางส่วนไปยังต่างแดน การลงทุนในการดำเนินงานภายในประเทศเวลานี้กลายเป็นเรื่อง "น่าหัวเราะเยาะ" ไปเสียแล้ว เนื่องจากจีนและชาติอื่นๆ ต่างตอบโต้แก้เผ็ดเอากับพวกสินค้าการเกษตรของสหรัฐฯ มาซฮอฟฟ์กล่าวจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมือง คาร์โรลล์ มลรัฐอิลลินอยส์

ข้ามไปอีกทางซีกโลกหนึ่ง เซีย อิงเฉิง เกษตรกรเลี้ยงหมูชาวจีน ได้ส่งหมูเกือบทั้งหมดในคอกของเขาที่มีราว 1,000 ตัว ไปโรงฆ่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการตัดขาดทุนจำกัดความเสียหาย ภายหลังจากจีนขึ้นพิทักษ์ศุลกากรซึ่งเก็บจากอู่เหิงอเมริกัน ทำให้ราคาอาหารสัตว์ขึ้นสูงจนเขาไม่เห็นทางที่จะขายหมูในราคาที่คุ้มทุนได้

"มันไม่มีเหตุผลเลยจริงๆ ที่จะเลี้ยงกันต่อไปอีก" นี่เป็นคำพูดของเซีย จากมณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน

กระสุนจากการระดมยิงข้อโต้แย้งกันได้กันของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนครั้งนี้ กำลังตกลงใส่อุตสาหกรรมเนื้อหมูของทั้งสองชาติอย่างหนักหน่วงเป็นพิเศษ—รวมทั้งกำลังส่งสะเก็ดปลิวกระจายไปทั่วซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ชาติผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่รายอื่นๆ ด้วย เป็นต้นว่าบราซิล, แคนาดา, และผู้ผลิตรายที่อบในยุโรป ตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมจำนวนมากที่สงครามการค้าทำให้เกิดผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้แยกกันอย่างชัดเจน เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและผู้ประกอบการด้านการแปรรูปหมูของโลกแทบจะมองเห็นผลกำไรและตำแหน่งงานหดชวบลงกันถ้วนหน้า จากการผสมผสานกันของต้นทุนอาหารสัตว์ที่ขยับพรวดและราคาเนื้อหมูซึ่งดิ่ง

เหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ สงครามการค้าคราวนี้ระเบิดขึ้นในช่วงจังหวะซึ่งถือว่าผิดเวลามากมายสำหรับอุตสาหกรรมนี้ กล่าวคือ เกิดขึ้นหลังจากทั่วโลกขยายการผลิตเนื้อหมูจนมีปริมาณพุงพรวดสร้างสถิติใหม่ ด้วยความคาดหมายว่าดีมานด์เนื้อหมูกำลังขึ้นสูง และราคาอาหารสัตว์ร่วงต่ำสืบเนื่องจากภาวะัญญาหารล้นเกินทั่วโลก

ในสหรัฐฯ พวกบริษัทผลิตเนื้อสัตว์อย่างเช่น ซีบอร์ดี ไทรอัมพ์ และเพรสทิจ ฟาร์มส์ ได้ใช้เงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการเพิ่มศักยภาพของโรงฆ่าในสหรัฐฯขึ้นไปรวมแล้วกว่า 10% ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จนอยู่ในระดับเกือบๆ หมูครึ่งล้านตัวต่อวัน

ก่อนหน้าศึกขึ้นภาษีศุลกากรระเบิดขึ้นมาเพียงนิดเดียว กระทรวงเกษตรสหรัฐฯทำนายเอาไว้ในบทวิเคราะห์เมื่อเดือนเมษายนว่า อัตราเติบโตของซัพพลายเนื้อหมูทั่วโลก จะแซงหน้าอัตราดีมานด์ในปีนี้ ซึ่งจะจุดชนวนให้เกิด "การแข่งขันอันดุเดือดและราคาลดต่ำลง" ครั้นแล้วศึกพิทักษ์ศุลกากร

ก็ยิ่งทำให้แนวโน้มเหล่านี้เร่งตัวขึ้นอีก ด้วยการทำให้ตลาดส่งออกปิดตัวลง, เพิ่มราคาอาหารสัตว์, และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่อ่อนไหวต่อพลวัตของดีมานด์-ซัพพลายในระดับภูมิภาคซึ่งเคยเป็นปัจจัยที่ค้ำยันพยุงผลกำไรของทั้งอุตสาหกรรมนี้

"จากการที่สงครามการค้าครั้งนี้ดูเดือดร้อนเรื่อยๆ ทำให้การค้ำกับจีนเป็นเรื่องลำบากมากๆ กระทั่งในหลายๆ จุดต้องหยุดลงไปเลย เพราะภาษีที่ถูกเรียกเก็บนั้นทำให้มันไม่คุ้มเสียแล้ว" เคนเนธ ซูลลิแวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ สมิทฟิลด์ ฟู้ดส์ ผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลก และก็เป็นกิจการหนึ่งในเครือ ดับเบิลยูเอชกรุ๊ป ของจีน บอกรายละเอียดระหว่างการทำสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา

"เรามีความสนใจมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งทั้งในสหรัฐฯและในจีนที่จะให้มีการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้" ซูลลิแวนกล่าว พร้อมกับเสริมว่าการที่อุตสาหกรรมเนื้อหมูของสหรัฐฯกำลังอยู่ในภาวะขยายตัว ก็เป็นปัจจัยที่กระทบอัตราผลกำไรด้วยเช่นเดียวกัน "แน่นอนที่เดียวว่าการเกษตรของสหรัฐฯมีเด็มนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่สูงมาก และการที่จีน เมื่อดูจากเรื่องที่เราเป็นฝ่ายได้เปรียบ (ดุลการค้า) จากการเสียเปรียบ (ดุลการค้าของสหรัฐฯ) เช่นนี้ ก็ทำให้คุณจะสามารถหาเหตุผลข้อโต้แย้งในการวางเด็มนั้นในการเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นอีก"

เนื้อหมูสหรัฐฯกำลังเผชิญกับภาษีศุลกากรตอบโต้ที่ระดับ 62% ในประเทศจีน และมีบางกรณีสูงถึง 20% ในเม็กซิโก จึงกำลังเป็นการหันหลังดีมานด์จาก 2 ตลาดส่งออกที่สำคัญที่สุดของเนื้อหมูสหรัฐฯ และกำลังมีส่วนทำให้มีเนื้อสัตว์ขายไม่ออกเก็บแช่แข็งเป็นภูเขาตามห้องเย็นต่างๆ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯพยายามมองการณ์แง่ดี โดยกล่าวในคำแถลงฉบับหนึ่งว่า ต้นทุนของภาคอู่เหิงที่พวกผู้ผลิตเนื้อหมูต้องแบกรับนั้นได้ลดลงมาแล้ว เนื่องจากอู่เหิงที่อยู่ในสหรัฐฯอยู่ในภาวะล้นเกิน เมื่อเงินไม่ซื้ออีกต่อไปแล้ว ทางกระทรวงบอกด้วยว่าคณะบริหารทรัมป์กำลังทำงานเพื่อเพิ่มพูนโอกาสต่างๆ สำหรับสินค้าการเกษตรของสหรัฐฯในตลาดอย่างเช่นสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, และอังกฤษ

สำหรับผู้เลี้ยงหมูในประเทศจีน ภาษีที่สูงขึ้นซึ่งเก็บจากอู่เหิงสหรัฐฯ และการระบอบของใช้หวัดหมูสายพันธุ์แอฟริกา ขับดันให้พวกเกษตรกรเร่งส่งหมูเข้าโรงฆ่าตั้งแต่เนิ่นๆ กลายเป็นการเพิ่มภาวะเนื้อหมูล้นเกิน ซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วหลังจากมีการขยายกิจการฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่และทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การที่ซัพพลายจากภายในประเทศมีเพิ่มสูงขึ้น และการนำเข้าซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากชาติซัพพลายเออร์อื่นๆ เป็นต้นว่า สเปน และ บราซิล ได้ช่วยชดเชยการลดชวบลงของเนื้อหมูนำเข้าจากสหรัฐฯ แต่เรื่องใช้หวัดหมูสายพันธุ์แอฟริกาที่แพร่ระบาดในป็นี ยังคงถือว่าเป็นตัวเพิ่มปัญหาให้แก่พวกผู้ผลิตเนื้อหมูของจีน โดยนับถึงเวลานี้มีรายงานการระบาดมากกว่า 40 กรณีใน 13 มณฑลแล้ว และมาตรการจำกัดเข้มงวดการขนส่งหมูเพื่อควบคุมโรค ก็ส่งผลให้เกิดภาวะล้นเกินในบางมณฑลทางภาคเหนือ ขณะที่มีการขาดแคลนในทางภาคใต้

ทางด้านบราซิล อุตสาหกรรมเนื้อหมูของประเทศนี้ก็เจอปัญหาจากอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากเวลานี้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูต้องแข่งขันกับพวกผู้ซื้ออู่เหิงรายใหญ่ๆ ของจีน ซึ่งหันไปหาบราซิลเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีสูงของสหรัฐฯ

ส่วนในแคนาดา ชาติผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ปรากฏว่าโชคชะตของพวกผู้ผลิตก็แย่แล้วร้ายตามผู้ผลิตของสหรัฐฯไปด้วย เนื่องจากราคาของพวกเขานั้นผูกติดอยู่กับสหรัฐฯซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่โตกว่ามาก โดยในเดือนสิงหาคม ราคาเนื้อหมูในแคนาดาตกลงต่ำลงมาถึง 31% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ตามข้อมูลสถิติที่รวบรวมโดย แลมส์ มาร์เกตติ้ง เซอร์วิสเซส

จอร์จ แมริสัน เกษตรกรแห่งรัฐแมนิโทบา ของแคนาดา มาถึงตอนนั้น

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/Around The World

วันที่: จันทร์ 29 ตุลาคม 2561

ปีที่: 10

ฉบับที่: 2766

หน้า: 9(ขวา)

Col.Inch: 62.80

Ad Value: 94,200

PRValue (x3): 282,600

Clip: Full Color

คอลัมน์: นอกหน้าต่าง: 'สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน' ทำให้ 'อุตสาหกรรมเนื้อหมู' เจอกระสุน-สะเทือน...

คาดหมายว่าจะขายหมู 250 ตัวของเขาได้ในราคาแค่ตัวละ 115 ดอลลาร์แคนาดา
ยังห่างอีกไกลจากต้นทุนในการเลี้ยงซึ่งตกตัวละ 150 ดอลลาร์แคนาดา
“ผมมีलगสังหรณ์มาพักใหญ่แล้วว่า เรื่องนี้จะไม่ใช้เรื่องที่ดีแน่ๆ” เขาพูด
ถึงข้อพิพาททางการค้าต่างๆ ซึ่งกำลังปะทุรุนแรงขึ้นมากในเวลานี้ .

(เก็บความจากรื่อง *INSIGHT-Hog industry worldwide getting slaughtered in trade war* ของสำนักข่าวรอยเตอร์)